

Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân Tử Nạn

Almere 22/9/2019 (VNNS). Nhằm tưởng niệm các đồng bào tử nạn trên con đường vượt thoát ngục tù cộng sản để tìm tự do, vào trưa ngày 22 tháng 9 năm 2019, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm tại tượng đài thuyền nhân đặt trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh thuộc thành phố Almere. Hơn 100 đồng hương đã đến tham dự buổi lễ và có sự hiện diện của một số đại diện các đoàn thể gồm Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoà-Lan, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà và cơ sở Đảng Việt Tân tại Hoà-Lan. Được biết, ban chấp Hành Cộng Đồng đã dựa theo ý kiến chung trong các phiên họp khoáng đại để chọn tuần lễ thứ ba trong tháng 9 hàng năm tổ chức lễ tưởng niệm thuyền nhân tử nạn.



Buổi lễ năm nay được tổ chức dưới thời tiết tốt đẹp, cờ Việt Nam và Hoà-Lan phất phới bay trong gió trước bàn thờ tổ quốc và tượng đài thuyền nhân. Biểu ngữ với hàng chữ “Tưởng Niệm Thuyền Nhân Tử Nạn” và tiếng Hoà-Lan “Herdenking voor omgekomen bootvluchtelingen” càng làm tăng lên không khí trang trọng của buổi lễ. Khoảng 13g30 buổi lễ bắt đầu với nghi thức rước đại kỳ đến tượng đài, Dưới sự hướng dẫn của xưởng ngôn viên Trần Văn Thắng, mọi người cùng hướng về bàn thờ tổ quốc chào cờ và hát quốc ca Việt Nam và Hoà Lan. Tiếp theo đó, ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Quang Kế đã đại diện Cộng Đồng đến dâng hoa trước tượng đài thuyền nhân và ngỏ lời chào mừng đồng hương hiện diện trong buổi lễ. Sau đó, 3 vị đại diện đoàn thể đã đến dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Mọi người cùng bồi hồi tưởng nhớ đến thuyền nhân tử nạn trong bài văn tế nói lên thảm cảnh của dân tộc Việt Nam khi cộng sản xâm chiếm Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do và hàng trăm ngàn người đã phải bỏ mình trong cuộc trốn chạy cộng sản này.



Các đại diện đoàn thể của Hội Phật Giáo, Công Giáo, Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà và đảng Việt Tân cũng đều đến trước lễ đài để đặt vòng hoa tưởng niệm thuyền nhân. Sau đó nghi thức cầu nguyện của Phật Giáo do Hoà Thượng Thích Minh Giác chủ trì, nghi thức cầu nguyện công giáo do ông Nguyễn Hữu Phước đại diện Giáo Xứ Thánh Mẫu các Thánh Tử Đạo tại Hoà-Lan tiến hành.



Các vị đại diện đoàn thể cho Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoà-Lan (ông Trần Văn Thắng), Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà (ông Trần Quốc Sùng), Giáo Xứ Thánh Mẫu Các Thánh Tử Đạo (ông Nguyễn Hữu Phước), cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan (ông Nguyễn Đắc Trung) và một đồng hương cũng bày tỏ cảm tưởng trong buổi lễ. Nội dung nói lên sự tàn ác của cộng sản đối với dân tộc Việt Nam và chủ nghĩa cộng sản là một thảm hoạ của thế giới, nó đi đến đâu thì gieo rắc tang thương đến đó, và người dân Việt Nam hiện nay vẫn chưa có Tự Do. Những người may mắn an bình đến bến bờ tự do tại hải ngoại cần siết chặt tay nhau để hỗ trợ cho đồng bào trong nước đang đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Mọi người hiện diện trong buổi lễ cùng đến trước tượng đài thuyền nhân dâng hương cầu nguyện cho những người đã mất trên đường vượt biên, vượt biển,
Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng dùng tiệc trà do chùa Vạn Hạnh khoản đãi.

Thế Truyền tường thuật